

AUCT – เพราะถ้า “ลง” มันคือ “ผิด”

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

อะไร ยังไง แบบไหน หรือ คืออะไรหรือ ที่ต้องจั่วหัวแบบนี้ ตอบตรงไปตรงมา แบบเข้าใจในทางเดียวกันเลยครับว่า เรื่องของเทคนิค หรือ การอ่านปัจจัยทางเทคนิค มันมีเงื่อนไข ที่ต้องมีตามรูปแบบหรือตามความน่าจะเป็นในตัวมันเอง... อย่างตลาด หรือ SET Index ในวันวานนั้น ถ้าว่าลงไปที 1740+/- แล้วจะหลุด 1740 ลงไป แต่ไม่หลุด 1730 นั้น ได้ไหม มันก็ต้องได้อยู่แล้ว เพราะพื้นที่ระดับ 1740-1730 เป็นพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ถูกทดสอบการเป็นแนวรับอย่างจริงจัง จังๆ นั่นเอง วันวานก็เลยทดสอบ แต่การทดสอบพื้นที่ระดับดังกล่าว ถามว่า จะผิดต่ำกว่า 1740 ได้ไม่... คำตอบจริงๆ แล้วนั้น คือ “ไม่ได้” เพราะมันอาจจะผิด หรือ ถ้ายิ่งผิดต่ำกว่า 1730 ด้วยแล้วนั้น ยิ่งไม่ได้เลย จะผิดไปใหญ่... อาจจะไม่ได้มองว่า เรวริเคราะห์ผิดอะไรหอกนะ การที่ขึ้นมาแล้วได้คลื่น ได้โครงสร้าง ได้สัญญาณแบบแนวโน้มเชิงบวกแล้ว มีการซื้อหุ้นใหญ่ๆ ขึ้นมาอย่างพอสมควรแล้ว ถ้าไม่มีสิ่งไหนก่อการคาดการณ์เกิดขึ้น มันลงแบบนี้ไม่ได้ ลงมาทดสอบแนวรับได้ แต่ต้องตั้ง ถ้าไม่ทันที่ ก็ต้องวันต่อไป... แต่วันวาน เลือกที่จะตั้งทันที แบบนั้นแหละ ถูกต้องแล้วละครับ จึงเป็นว่า คลื่น โครงสร้าง หรือ สัญญาณต่างๆ ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มเชิงบวกดังเดิม... และแม้ว่า วันนั้น จะไม่ขึ้นต่อแรงๆ ก็ไม่ถือว่าผิดนะ หรือ ถ้าจะขึ้นแรงๆ ต่อเลย ก็ถือว่าปกติเช่นกัน ไม่แปลก เอาเป็นสรุปว่า ตลาด หรือ SET Index ยังคงแกว่งตัวในทิศทาง และมีแนวโน้มที่จะมุ่งสู่จุดหมายที่เหนือเมฆ ได้กล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้อย่างต่อเนื่อง ถ้ามันจะไม่ใช่อะไรที่กล่าว ต้องมีเรื่องไม่ปกติ ที่ไม่คาดได้เกิดขึ้น

ดูตามเกม...

อันนี้ก็เหมือนกัน ถ้าจะลง ไม่ว่าจะขึ้นหรือ แต่ถ้าลงต่ำกว่า 6.80 เลยนั้น จะถือว่าผิด เพราะสัญญาณมาแบบนี้แล้ว รูปแบบโครงสร้างมาแบบนี้แล้ว จริงๆ ไม่ควรลงแล้วละนะ

แนวรับ : ... 7.20-7.00 น่าสนใจ ยืน 7.50 ได้ ยังน่าตาม

เป้าหมาย : ... 7.5-7.6 แค่นี้แหละสั้น เป้ารอบใหญ่ รอดู 10.0

Price Chart...(AUCT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น AUCT... ไม่เกี่ยวกับว่า ลงมาลึกแล้วนะ น่าจะมีโอกาสขึ้นรอบใหญ่ๆ... เพราะส่วนใหญ่ คอลลิมนิ บาดตาเซียนนั้น จะมองหุ้นที่เป็นขาขึ้น เสียส่วนใหญ่ ต่อให้ขึ้นไปจนใกล้ๆ All Time High ถ้าสัญญาณดูดี หรือ มีแนวโน้มจะไปต่อ ก็ยังเอาเข้าบาดตาเซียน... แต่ตัวนี้ หรือ AUCT บังเอิญ ขึ้นมาจากระดับต่ำๆ ถ้าเทียบกับที่ เคยลงมาก่อนหน้านี้พอตีเท่านั้น แล้วจาก 5 ขึ้นมา 7 นี้ ไม่สูงไปแล้วหรือ แนวต้านสำคัญอยู่ที่ 7.5-7.6 ซึ่งถ้ามีการขึ้นไปยืน 7.50 ได้มันคง ที่ระดับ 8.00 จะเป็นด่าน ย่อยๆ เท่านั้น เป้าหมายจริง จะอยู่ 10+/- (9.0-10) เป้าได้จาก EL W. + Fib. ส่วนแนวโน้มที่บอกว่าจะขึ้น ก็จะได้สัญญาณสนับสนุนจาก MA. (ทุกรูปแบบนะ)